

BẢO VỆ NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG CỦA ĐẢNG TRONG TÌNH HÌNH MỚI

PHẠM NGỌC THÔNG *

Ngày nhận bài: 19/1/2022

Nhận kết quả phản biện: 14/2/2021

Duyệt đăng: 14/4/2022

Tóm tắt: Theo tinh thần Nghị quyết số 35-NQ/TW, bảo vệ nền tảng của Đảng là bảo vệ Đảng, Cương lĩnh chính trị, đường lối của Đảng; bảo vệ nhân dân, Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam; bảo vệ công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế; bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc; giữ gìn môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước. Bài viết khái quát về nền tảng tư tưởng và bảo vệ nền tảng của Đảng, nêu lên vị trí, nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng trong tình hình mới, từ đó nêu lên những nhân tố bảo đảm sự thắng lợi của cuộc đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình hiện nay.

Từ khóa: Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; nhân tố bảo đảm; giai đoạn hiện nay.

Đặt vấn đề

Việt Nam đang trong thời kỳ quá độ lên (CNXH), bên cạnh những khó khăn về chuẩn bị nguồn lực nội tại, cũng gặp rất nhiều khó khăn từ âm mưu phá hoại của các thế lực thù địch trong và ngoài nước hòng ngăn cản tiến trình phát triển của đất nước. Để tuyên truyền những luận điệu sai trái, các thế lực thù địch đã sử dụng rất nhiều thủ đoạn, phương thức khác nhau, ngày càng tinh vi, xảo quyệt, có tác động đến mọi tầng lớp trong xã hội. Từ đó, làm lung lay, xói mòn niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân vào vai trò lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước; gây kích động, tạo tâm lý bức xúc, chống đối trong xã hội; làm cho cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân bộc lộ lập trường tư tưởng không vững vàng, dẫn đến dao động, có nhận thức tiêu cực, sai lệch về chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

1. Khái quát về nền tảng tư tưởng và bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Nền tảng tư tưởng bao gồm hệ thống những nhận thức, những quan niệm, quan điểm phản ánh thế giới xung quanh thông

qua khái quát hóa kinh nghiệm của sự phát triển tri thức trong một giai đoạn lịch sử nhất định.

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là một hệ thống những hoạt động, những biện pháp của Đảng, Nhà nước và các tổ chức chính trị xã hội... nhằm giữ gìn, nâng cao tính đúng đắn, khoa học của chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh trong điều kiện, hoàn cảnh của đất nước. Để bảo vệ một cách hữu hiệu nền tảng tư tưởng của Đảng, cần phải không ngừng đẩy mạnh công tác nghiên cứu lý luận, thấm nhuần những nguyên lý của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh để vận dụng một cách sáng tạo, phù hợp hoạt động thực tiễn ở Việt Nam hiện nay.

Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên CNXH (bổ sung, phát triển năm 2011) nêu rõ: “Đảng lấy chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động”. Như vậy, nền tảng tư tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam là chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh. Trong đó, chủ nghĩa Mác - Lênin là những học thuyết sâu sắc, toàn diện trên nhiều lĩnh vực, mà cơ bản, cốt lõi nhất là: Triết học, Kinh tế chính trị học, CNXH khoa học. Còn tư tưởng Hồ Chí Minh

* Học viện Báo chí và Tuyên truyền.

là một hệ thống quan điểm toàn diện và sâu sắc của Hồ Chí Minh về những vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam, là kết quả của sự vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin vào điều kiện cụ thể của nước ta, kế thừa và phát triển các giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc, tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại; là tài sản tinh thần vô cùng to lớn và quý báu của Đảng và dân tộc, mãi mãi soi đường cho sự nghiệp cách mạng của nhân dân giành thắng lợi.

Như vậy, nền tảng tư tưởng của Đảng bao gồm: Hệ thống lý luận của chủ nghĩa Mác - Lênin và hệ thống tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đây là những tư tưởng tiên tiến, cách mạng và khoa học đã được đúc kết từ quá trình đấu tranh cách mạng, quá trình hoạt động thực tiễn, phản ánh những quy luật chung nhất, đúng đắn nhất; từ đó Đảng vạch ra con đường đi lên của dân tộc, đấu tranh giành chính quyền, xây dựng nhà nước dân chủ nhân dân, mang lại hòa bình, ấm no, hạnh phúc cho nhân dân.

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng bao gồm hai nội dung hoạt động chủ yếu. Thứ nhất, là khẳng định tính đúng đắn, khoa học và cách mạng của chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, xây dựng niềm tin tưởng sắt son cho nhân dân về con đường cách mạng xã hội chủ nghĩa (XHCH) mà C.Mác, Ph.Ăngghen, V.I.Lênin đã chỉ ra cho nhân loại và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã lựa chọn. Thứ hai, là kịp thời phát hiện, kiên quyết đấu tranh với những tư tưởng tả khuynh, hữu khuynh, tư tưởng "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong Đảng; đồng thời đấu tranh không khoan nhượng với sự xuyên tạc, bóp méo, kích động của các thế lực phản

động trong nước và quốc tế nhằm giữ vững sự đoàn kết nhất trí trong Đảng, sự gắn bó, thân thiết giữa Đảng với nhân dân.

Trong thời đại toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế hiện nay, xuất hiện rất nhiều học thuyết, tư tưởng, nhiều lý luận đa chiều, khác nhau và trái ngược nhau. Các thế lực phản động trong nước và quốc tế luôn tìm cách chống phá lại sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc Việt Nam, đặc biệt là âm mưu tấn công vào nền tảng tư tưởng của Đảng nhằm làm suy yếu sự lãnh đạo của Đảng, suy yếu sức mạnh đoàn kết toàn quân, toàn dân tộc, thâm độc hơn là làm Việt Nam phải phụ thuộc ngoại bang, mất độc lập, tự do. Chính vì vậy, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là một nhiệm vụ vừa cấp bách, vừa lâu dài, đòi hỏi sự tập trung trí tuệ và sức mạnh của toàn Đảng và của cả dân tộc, trong đó sự đóng góp của đội ngũ trí thức là rất quan trọng.

2. Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là cuộc đấu tranh quyết liệt mà về vang trên mặt trận tư tưởng

Các thế lực chống đối, phản động trong nước và nước ngoài có âm mưu thâm độc, xảo quyệt là muốn thủ tiêu sự lãnh đạo của Đảng, luôn tìm mọi cách xuyên tạc, bằng mọi biện pháp và mọi phương tiện tấn công nền tảng tư tưởng của Đảng. Các thế lực phản động quốc tế luôn luôn có dã tâm tìm cách làm hạn chế tiến đến thủ tiêu sự lãnh đạo của Đảng với lực lượng vũ trang. Họ thường xuyên tuyên truyền, kích động mô hình tổ chức của nhà nước tư sản nhằm phi chính trị hóa lực lượng quân đội và công an, tuyên truyền tư tưởng dân chủ, nhân quyền tư sản, tuyên truyền cho tổ chức xã hội dân sự... Trên các phương tiện truyền thông đại chúng, đặc

biệt là các trang mạng xã hội, các thế lực thù địch luôn tìm cách xuyên tạc, bôi nhọ, nói xấu những hoạt động kinh tế, xã hội, chính trị của Việt Nam, thậm chí họ còn bịa đặt, dựng chuyện để làm mất uy tín của một số cán bộ lãnh đạo cao cấp của Đảng và Nhà nước. Đây là những hoạt động hết sức thâm độc của các thế lực phản động, bởi họ chỉ dựa vào một vài cá nhân để khái quát thành một xã hội, hoặc họ chỉ dựa vào một vài hiện tượng nhỏ lẻ để nâng lên thành bản chất. Hơn nữa, hệ thống loa tuyên truyền phản động còn khuếch đại những hạn chế trong xã hội để vu khống một cách trắng trợn, thô bạo nhằm chia rẽ sự đoàn kết trong nội bộ Đảng, xói mòn lòng tin của nhân dân vào Đảng, gieo rắc những hồ nghi trong nhân dân, lâu dần dẫn đến khủng hoảng niềm tin. Mục đích cuối cùng của các thế lực thù địch là làm lung lạc niềm tin của nhân dân với Đảng, làm cho Đảng suy yếu, không còn là lực lượng tiên phong đại diện cho dân tộc trong cuộc đấu tranh bảo vệ và xây dựng đất nước XHCN.

Trong thời bình hiện nay, cuộc đấu tranh trên lĩnh vực tư tưởng mặc dù thâm lặng, không có tiếng sấm nhưng nó diễn ra vô cùng quyết liệt. Đây là cuộc đấu tranh về ý thức hệ, về nhận thức tư tưởng, được coi là cuộc đấu tranh một mất, một còn giữa những người trung kiên, có tinh thần cách mạng, kiên định đi theo con đường xây dựng CNXH mà Mác - Lênin đã chỉ ra với những lực lượng thù địch muốn đẩy lùi, hòng thủ tiêu lý luận Mác - Lênin và CNXH. Cuộc đấu tranh không khoan nhượng đó được diễn ra mọi lúc, mọi nơi, trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, ngoại giao, an ninh quốc phòng... Các thế lực thù địch không

bao giờ thừa nhận những thành tựu mà nhân dân đã đạt được dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, họ muốn Việt Nam suy yếu và muốn chúng ta phải quy phục trước những áp lực của các nước lớn, các nước tư bản dưới mọi màu sắc. Ngược lại, Việt Nam không chịu khuất phục, luôn kiên định lập trường, vững tin vào con đường đi lên CNXH là đúng đắn và khoa học.

Trong cuộc đấu tranh không khoan nhượng này, chúng ta cần xác định là phải dựa vào nhân dân, thực hiện tốt đoàn kết toàn dân, trong đó đội ngũ trí thức, khoa học có vai trò quan trọng. Phải sử dụng và phát huy tối đa ưu thế của các công cụ đấu tranh tư tưởng như: báo chí, xuất bản, văn học nghệ thuật, các kênh thông tin trên mạng xã hội.

Muốn cho đất nước phát triển vững mạnh, ổn định lâu dài, cần phải giữ vững và bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, bởi vì cuộc đấu tranh trên lĩnh vực tư tưởng thắng lợi sẽ là chỗ dựa vững chắc cho mọi hoạt động kinh tế, văn hóa, xã hội... Nếu xa rời sự lãnh đạo của Đảng, đất nước và dân tộc sẽ gặp phải khó khăn khi mất ổn định, kinh tế không phát triển và nhân dân sẽ mất tự do, độc lập... Việc đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng đồng nghĩa với việc đấu tranh giữ vững sự lãnh đạo của Đảng với cách mạng Việt Nam, đó là điều kiện tiên quyết, bảo đảm cho cách mạng thành công, đất nước trở nên hùng cường.

Thắng lợi trên mặt trận tư tưởng cũng là thắng lợi về mặt đường lối, là bệ phóng cho đất nước phát triển trên con đường đi lên CNXH, đây là cuộc đấu tranh quyết liệt mà vẻ vang, rất đáng tự hào.

3. Những bảo đảm cho sự thắng lợi của cuộc đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình hiện nay

Cuộc đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng có thể diễn ra quyết liệt, lâu dài, gặp nhiều khó khăn nhưng nhất định sẽ thắng lợi bởi sự lãnh đạo sáng suốt, xuất phát vì lợi ích nhân dân của Đảng. Đảng luôn chủ động nâng cao tâm lý luận, trên cơ sở nền tảng hệ tư tưởng đã lựa chọn và sẵn sàng tiếp cận, lĩnh hội những tư tưởng tiên tiến, khoa học, hiện đại trên thế giới để xây dựng đất nước Việt Nam XHCN vì dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Hệ thống lý luận của chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh là kết tinh của trí tuệ và lương tri nhân loại, phản ánh đúng quy luật khách quan mà tất yếu nhân loại sẽ hướng tới. Điều đó góp phần khẳng định Đảng, nhân dân kiên định theo chủ nghĩa Mác - Lênin, kiên trì đi theo con đường lên CNXH là hợp với quy luật khách quan. Cho dù các thế lực phản động trong và ngoài nước có xảo quyệt đến đâu, có phá hoại đến mức nào thì cũng không thể ngăn cản được sự phát triển của hệ tư tưởng này, cũng không thể ngăn cản được sự phát triển đi lên của lịch sử nhân loại.

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là nhiệm vụ vẻ vang, được toàn thể nhân dân Việt Nam thực hiện một cách tự giác, tự nguyện trên cơ sở được toàn thể nhân dân tiến bộ, yêu chuộng hòa bình trên thế giới ủng hộ. Trải qua hơn 35 năm đổi mới, đất nước đã có những bước tiến vững chắc, đạt nhiều thành tựu to lớn trên mọi lĩnh vực, điều đó giúp có đủ thực lực để thực hiện đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Đó cũng

chính là hiện thực khách quan chứng minh một cách thuyết phục tính đúng đắn, khoa học của hệ thống lý luận chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối của Đảng.

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới là một nhiệm vụ cấp thiết và vẻ vang. Trong gần một thế kỷ qua, cách mạng Việt Nam có những bước phát triển to lớn và đã đạt được nhiều thành tựu vĩ đại. Được như vậy là nhờ vào sự đoàn kết của toàn dân dưới sự lãnh đạo của Đảng. Trong điều kiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa và toàn cầu hóa hiện nay, những thành tựu khoa học công nghệ đang hằng ngày, hằng giờ tác động đến mọi lĩnh vực của đời sống xã hội. Để cuộc đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng giành thắng lợi, cần phải xây dựng, đào tạo một đội ngũ những trí thức, văn nghệ sĩ, những nhà lý luận có trình độ chuyên môn giỏi, có phẩm chất chính trị tốt, trung thành với đường lối của Đảng, có bản lĩnh vững vàng, nhạy bén kịp thời phát hiện và đấu tranh một cách không khoan nhượng, hiệu quả với các luồng tư tưởng sai trái, phản động, phản khoa học làm ảnh hưởng đến sự tồn vong của chế độ XHCN. Đội ngũ trí thức này phải không ngừng nghiên cứu chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh để hiểu đúng bản chất khoa học mà các nhà tư tưởng đã nêu ra và vận dụng sáng tạo vào hoàn cảnh cụ thể hiện nay. Để có được những thế hệ nối tiếp cho tương lai, hệ thống giáo dục quốc dân cần tăng cường giáo dục các bộ môn về đạo đức công dân, lý luận chính trị để thế hệ trẻ thấy được trách nhiệm của mình trước lịch sử dân tộc, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; để họ cảm thấy vinh dự, tự

hào vì được đứng trong hàng ngũ của Đảng, sẵn sàng xả thân vì sự nghiệp của Đảng, của dân tộc.

Trên thực tế, mọi cán bộ, đảng viên cần thực hiện đúng Điều lệ Đảng, luôn rèn luyện bản thân, thực hành gương mẫu, giữ gìn đạo đức trong sáng, có nhiều tấm gương tốt để cái tốt phát triển, đẩy lùi cái xấu, giúp cho xã hội ngày càng tốt đẹp. Hệ thống cơ quan công quyền cũng cần phải được củng cố, xây dựng mạnh toàn diện, đủ năng lực tham gia xử lý những cá nhân, tổ chức có sai phạm trên lĩnh vực tư tưởng.

Cơ sở hạ tầng kỹ thuật, công nghệ thông tin cần được củng cố, xây dựng ngày càng hiện đại, theo kịp với sự phát triển của thế giới, để cho các chuyên gia công nghệ thông tin, những "người lính canh gác" trên mặt trận tư tưởng có thể kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý một cách chủ động các tình huống nhằm giữ cho môi trường sống đời thực và môi

trường Internet luôn bảo đảm không bị gợn đục bởi các quan điểm sai trái, lỗi thời của các thế lực thù địch.

Kết luận

Thế giới ngày nay đang có những biến đổi mạnh mẽ khó lường, các thế lực phản động trong nước và quốc tế đang tìm mọi cách tấn công vào nền tảng tư tưởng của Đảng nhằm làm mất đi vai trò lãnh đạo của Đảng. Hơn lúc nào hết, toàn Đảng, toàn quân và toàn dân cần đoàn kết bảo vệ, giữ gìn Đảng, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng thông qua những hoạt động lý luận tuyên truyền đường lối đúng đắn của Đảng, phản bác kịp thời những quan điểm sai trái, phản động của các thế lực thù địch dưới mọi màu sắc. Những thành tựu to lớn trong thời kỳ đổi mới đã chứng minh vai trò quan trọng của Đảng trước lịch sử và chứng minh sự tin tưởng, ủng hộ của toàn thể nhân dân Việt Nam vào sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Tài liệu tham khảo:

- [1] Đảng Cộng sản Việt Nam (2016), *Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII*, Nxb. Chính trị quốc gia - Sự thật, Hà Nội.
- [2] Đảng Cộng sản Việt Nam (2021), *Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII*, tập II, Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội.
- [3] Kế hoạch số 14-KH/TW (2018) của Ban Bí thư về việc thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa XII về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới, Hà Nội.